

ข้อสั่งการ/ข้อราชการ ในการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมลิตเติลดิก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
๑. ขอขอบคุณ (งาน บท.)	๑. ขอขอบคุณทุก อปท. ที่ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วยซื้อ/ช่วยจำหน่าย ๒. ขอขอบคุณทุก อปท. ในการสนับสนุนมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้สถิติ การเสียชีวิตลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ๓. ขอขอบคุณทุก อปท. ในการควบคุมการเผาป่าการเผาขยะ และเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษและหมอกควัน	- ทุก อปท.
๒. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (กสพ.)	๑. อัศวิน จากสถานการณ์อัศวินศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านแม่สุรินทร์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่เกิดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ขอให้ อปท. ใช้เป็น กรณีศึกษาในการวางแผนป้องกัน โดยเฉพาะจุดเสี่ยง/ชุมชน หนาแน่น ควรมีป้ายบอกทางหนีไฟ มีการประชาสัมพันธ์และ ฝึกซ้อมแผน สำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้น และการแจ้งเหตุความ เสี่ยงภัยเพื่อขอสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไป ในกรณีเกิด สาธารณภัยในพื้นที่ของ อปท. ๒. ภัยแล้ง ให้ อปท. ดำเนินการดังนี้ ๒.๑. ปฏิบัติตาม 2P2R (Prevention/การป้องกัน Preparation/การเตรียมพร้อม, Response/รับมือ Recovery/ฟื้นฟูเยียวยา) ๒.๒. ศึกษาสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา และนำมา ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น/ระยะยาว ๒.๓. เร่งรัดดำเนินการโครงการประเพณีขุดลอกคูคลอง สระ บ่อน้ำ แหล่งน้ำ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน เพื่อให้ทัน สำหรับรองรับน้ำ	- ทุก อปท. - กสพ. - ท้องถิ่นอำเภอทุก อำเภอ
๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๖ (กสพ.)	- นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ตามนโยบาย คือ ๑) ลด Demand แก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ๒) ยกระดับยุทธศาสตร์เป็นวาระแห่งภูมิภาค ๓) ทบทวนการดำเนินงานใน ๖ เดือนแรก และ ดำเนินงานอย่างเข้มข้นใน ๖ เดือนหลัง ๔) เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย ลดการทะลักยาเสพติด เข้าประเทศ	- ทุก อปท. - กสพ. - ท้องถิ่นอำเภอทุก อำเภอ

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>๕) เน้นผู้เสฟทุกคนต้องได้รับการบำบัดรักษา</p> <p>๖) ประเมินผลผู้ได้รับการบำบัดแล้วไม่กลับไปเสฟติดจำนวนเท่าใด กลับไปเสฟอีกเท่าใด เพราะเหตุใด</p> <p>๗) ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน/ประชาชนทราบและให้ความร่วมมือ</p> <p>๘) คณะกรรมการคัดกรองเข้มแข็ง และทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ มีศูนย์คัดกรองผู้เสฟ-ผู้ติดระดับอำเภอ</p> <p>- ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐบาล โดยต้องประสานงานกับศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสฟติดระดับอำเภอ/จังหวัด (ศพส.อ./ศพส.จ) เพื่อนำผู้เสฟ/ผู้ติดมาบำบัดรักษา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้เทศบาลแห่งละ ๑๗๕,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งละ ๑๐๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- จากการตรวจสอบข้อมูลการบำบัดรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ ๑๙ เม.ย.๒๕๕๖) ทำการบำบัดรักษาจำนวน ๑๘ อปท.รวม ๕๑๗ คน คิดเป็น ๙.๓๐ % ของงบประมาณที่ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านเป้าหมาย “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” อำเภอละ ๑ แห่ง รวม ๑๘ แห่ง (ขณะนี้ดำเนินการเพียง ๖ แห่ง คือ อบต.ทับเต่า อ.เทิง ทต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน อบต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย ทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย อบต.ปอ อ.เวียงแก่น</p>	
<p>๔. ข้อเสนอแนะในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง (กสพ.)</p>	<p>- ปัจจุบันหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและสุขอนามัย ที่ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดทางเดินอาหาร โรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง, อาหารเป็นพิษ, บิด, ไทฟอยด์, พาราไทฟอยด์ และไวรัสตับอักเสบบี ดังนั้นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้</p> <p>๑. การให้บริการน้ำประปา ให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำที่ปลายเส้นท่อ มีค่าระหว่าง ๐.๒-๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <p>๒. กรณีนำรถบรรทุกไปแจกจ่ายต้องทำความสะอาดถังบรรทุกน้ำก่อนทุกครั้ง และให้ระวังในการปนเปื้อนระหว่างรับน้ำขนส่ง และจ่ายน้ำ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนให้มีการทำความสะอาดชั่งตวงวัด เมื่อก ตะใคร่น้ำ ในภาชนะทุกชนิด</p>	<p>- ทุก อปท.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
๕. ข้อเสนอแนะในการเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออก (กสพ.)	- จังหวัดเชียงรายมีรายงานผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกจำนวนมาก ขอให้ อปท. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและระมัดระวังอย่าให้ถูกยุงกัด รวมทั้งเชิญชวนให้เฝ้าระวังดูแลภาชนะใส่น้ำหรือ แหล่งน้ำ มิให้เป็นที่ยุงยักของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค	- ทุก อปท.
๖. แผนแม่บทในการพัฒนาสังคมสาธารณสุขไทย (กสพ.)	- ครม. มีมติเมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องแผนแม่บทในการพัฒนาสังคมสาธารณสุขไทย ระยะที่ ๓ (๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ จึงขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินการให้เกิดผล ดังนี้ ๑. คริวเรือนไทยใช้ส้วมแบบ “ส้วมนั่งราบ” ๙๐ % ๒. สถานที่บริการสาธารณสุขและสถานที่สาธารณสุขมีส้วมนั่งราบอย่างน้อยแห่งละ ๑ ที่ ๓. ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณสุขถูกสุขลักษณะ ๙๐ % ๔. อปท. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะถูกหลักสุขาภิบาลอย่างน้อย ๕๐ %	- ทุก อปท. - (นส.มท.๐๘๙๑.๓/ว ๑๘๙ ลว.๒๙/๔/๕๖)
๗. แนวทางในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ง.บพ.)	- กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทาง ๑๓ มาตรการ (Basic Requirement) เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนี้ ๑. เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ๒. การบริหารจัดการความรู้ ทักษะอาชีพ ๓. เศรษฐกิจแบบเชื่อมโยง ภาคการผลิต ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง วิชาธุรกิจชุมชน การค้าการลงทุน ฯลฯ ๔. พัฒนาศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพในสาขาที่สำคัญ ๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๖. การท่องเที่ยวทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร ๗. การดูแลรักษาความสะอาด ความสวยงาม และความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ๘. การพัฒนาคุณภาพอาหารและการบริการ ๙. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ๑๐. การป้องกันและแก้ไขการทุจริต คอร์รัปชัน ๑๑. การควบคุม/การเตรียมพร้อมในการตรวจสอบ การเข้า-ออก ราชอาณาจักร ๑๒. การปรับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ๑๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนโดยใช้ภาษาที่ง่าย เพื่อเข้าใจได้ง่าย	- ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอทุก อำเภอ

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>๘. การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย (ง.บพ.)</p>	<p>- ขอให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ อย่างจริงจัง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้ โดยจะอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนที่อยู่ในเขตปกครอง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ ประมวลผลข้อมูล สืบค้นข้อมูล และออกรายงานต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน และป่าฯ จึงทำให้สามารถจัดเก็บภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยนโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้ อปท.ทุกแห่งมีการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถขอได้ ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (โปรแกรม LTAX ๓๐๐)</p>	<p>- ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ</p>
<p>๙. การจัดการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาตำบล (ง.บพ.)</p>	<p>- จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาตำบลจำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน รายละเอียดดังนี้ - รุ่นแรก (รุ่นที่ ๔) ระหว่างวันที่ ๓๑ พ.ค.-๔ มิ.ย.๕๖ - รุ่นที่สอง (รุ่นที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิ.ย.๕๖ - รุ่นที่สาม (รุ่นที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มิ.ย.๕๖ โดยการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ สก.จ.ชร.ได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองสามวัน จึงขอความร่วมมือให้ อบต.ได้จัดส่งสมาชิกสภาเข้ารับ การอบรมแต่ละ ๕ คน</p>	<p>- อบต.ทุกแห่ง - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ</p>
<p>๑๐. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ง.บพ.)</p>	<p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการร่วมมือกันในการจัดบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และช่วยให้เกิดความประหยัดทรัพยากรและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Jica และ ม.ธรรมศาสตร์ ได้จัดทำและแจกจ่ายให้กับ อปท.แล้ว ซึ่งมีอยู่ ๒ เล่ม หรือสามารถดาวโหลดได้จาก www.dla.go.th เมนู e-book</p>	<p>- ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>๑๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (กงบ.)</p>	<p>๑.เงินกันไว้เบิกเหลือมปี และเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ยอด ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๔.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒.๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๘๒.๔๔ ล้านบาท ขอให้เร่งดำเนินการ</p> <p>๒.งบประมาณเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ เมื่อได้รับจัดสรรไป ให้ตรวจสอบว่าพอหรือไม่ หากไม่พอรับขอเพิ่ม แต่หากเหลือให้เร่งส่งคืน ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยความรอบครอบ ครบถ้วน รวมทั้งต้องจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> <p>๓. งบประมาณตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ขณะนี้ภาษี/เงินอุดหนุนทั่วไปเข้ามาหลายงวดแล้ว ขอให้เร่งรัดดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของโครงการ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการโดยเร็ว</p>	<p>- ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ</p>
<p>๑๒. เร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียน (กกร.)</p>	<p>-เรื่องร้องเรียน อปท. ขอมูล ณ เดือน เม.ย.๒๕๕๖ จำนวน ๔๔ เรื่อง เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๔๘ จำนวน ๖ เรื่อง ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๕ จำนวน ๓๓ เรื่อง ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ เรื่อง ขอให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>- อปท.ที่เกี่ยวข้อง -ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ</p>
<p>๑๓.การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีผลผลิตตกต่ำ (สับปรดและอื่นๆ) (กสพ.)</p>	<p>มติคณะกรรมการ คพจ.ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ดังนี้</p> <p>การที่ อปท.จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรเท่านั้น ๒.การให้ความช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของ อปท. ๓. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ไม่เกิน ๒๐ ไร่ ๔. ไม่ช่วยบุคคลอื่นนอกพื้นที่ที่มาเข้าพื้นที่ อปท. ๕. ไม่ช่วยเกษตรกรที่ขายผลผลิตให้นายทุนไปก่อนแล้ว <p>โดยที่ประชุมให้นำมติในครั้งนี้เข้าที่ประชุม คพจ.เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป</p>	<p>- ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ -หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๓๐๔๐ ลว. ๑๖ ก.ย.๒๕๕๖</p>
<p>๑๔. การเสนอเรื่องการรับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าที่ประชุม ก.ท.จ. และ ก.อบต. (กบม.)</p>	<p>-การเสนอเรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องรับโอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ ตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ข้อ ๑๗๒ / ประกาศ ก.อบต.เชียงราย ข้อ ๑๘๐</p>	<p>- ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ -ประกาศ ก.จ.จ./ อบต.เชียงราย</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
๑.๕ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (กสพ.)	-ขณะนี้ เป็นช่วงเวลา ที่ อปท.อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ มท.ว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน จึงขอให้ อปท.เร่งรัดการดำเนินการและให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	-ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ -ระเบียบ มท.ว่าด้วย การจัดทำแผนฯ ข้อ ๑๘
๑.๖ การตั้งงบประมาณ สนับสนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กสพ.)	-การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขอให้ ปฏิบัติประกาศคณะกรรมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔	ทุก อปท. - ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

แจ้งเวียนพนักงานเวียงพางคำ ปี 2556